



ผนวก ๘.๑๔

แนบท้าย คำสั่งจังหวัดลำพูน ที่ ๑๑๐ / ๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๘
การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนในส่วนของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำพูน

ที่	อำนาจหน้าที่	คำสั่งมอบอำนาจ กระทรวง/กรม	กฎหมาย/ระเบียบ/ มติ ครม.	ผู้รับมอบ อำนาจ
๑	<p>การบริหารงบประมาณ</p> <p>๑.๑ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมธนารักษ์ที่มีใช้รายการก่อก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ โดยไม่เพิ่มวงเงินตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๑๘</p> <p>๑.๒ การโอนและหรือเปลี่ยนแปลงเงินเหลือจ่ายจากการดำเนินงาน หรือจากการจัดซื้อจัดจ้างแล้วไปกำหนดเป็นรายการใด ๆ ในผลผลิต แผนงบประมาณเดียวกัน แต่ต้องไม่ก่อให้เกิดรายการผูกพันข้ามปีงบประมาณ และหากมีหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ ให้โอนไปชำระหนี้ค่าสาธารณูปโภคเป็นลำดับแรก</p> <p>ในกรณีที่เป็นการโอนเปลี่ยนแปลงเพื่อจัดหาครุภัณฑ์ จะต้องมิวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่าหนึ่งล้านบาท หรือสิ่งก่อสร้างเพิ่มเติม จะต้องมิวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่าสิบล้านบาท ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๒๕</p> <p>๑.๓ การโอนหรือการเปลี่ยนแปลงเงินเหลือจ่ายจากงบรายจ่ายต่าง ๆ ภายใต้อัตผลผลิต แผนงบประมาณเดียวกันไปเพิ่มวงเงินรายการครุภัณฑ์หรือก่อสร้างได้ไม่เกินร้อยละสิบของแต่ละรายการที่ได้รับจัดสรรจากกรมธนารักษ์ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.๒๕๑๘ ข้อ ๒๖ วรรคแรก</p>	<p>- คำสั่งกรมธนารักษ์ ที่ ๕๕๗/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมธนารักษ์</p>	<p>- ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๑๔๐</p> <p>- ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p>	<p>อำนาจ เฉพาะตัว ผู้ว่าราชการ จังหวัด</p>


ที่	อำนาจหน้าที่	คำสั่งมอบอำนาจ กระทรวง/กรม	กฎหมาย/ระเบียบ/ มติ ครม.	ผู้รับมอบ อำนาจ
๒	การแต่งตั้งข้าราชการรักษาราชการแทน ในกรณีธรรมาภิบาลพื้นที่ไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่อาจ ปฏิบัติราชการได้	- คำสั่งกรมธรรมาภิบาล ที่ ๕๕๗/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรื่อง มอบ อำนาจให้ผู้ว่าราชการ จังหวัด ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมธรรมาภิบาล	- พระราชบัญญัติระเบียบ บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไข เพิ่มเติม - หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๑/ว ๒๓ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ์ เกี่ยวกับการกำหนด ตำแหน่งบังคับบัญชา ข้าราชการพลเรือน - หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ที่ นร ๑๒๐๐/ว ๓๓ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ เรื่อง การแต่งตั้ง ผู้รักษาราชการแทนตาม มาตรา ๔๗ แห่ง พระราชบัญญัติระเบียบ บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไข เพิ่มเติม - กฎหมาย ระเบียบ กฎกระทรวง ประกาศ หรือหนังสือที่เกี่ยวข้อง	อำนาจ เฉพาะตัว ผู้ว่าราชการ จังหวัด
๓	การบริหารงบประมาณ - การดำเนินการใด ๆ อันเกี่ยวกับการพัสดุ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึง กฎหมาย ระเบียบ กฎกระทรวง ประกาศ หรือหนังสือที่ เกี่ยวข้อง ยกเว้นงานจ้างที่ปรึกษา ในส่วนที่ เกินวงเงินที่มอบอำนาจให้ธรรมาภิบาลพื้นที่ (เกินสองล้านบาท)	- คำสั่งกรมธรรมาภิบาล ที่ ๕๕๗/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรื่อง มอบ อำนาจให้ผู้ว่าราชการ จังหวัด ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมธรรมาภิบาล	- พระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และที่แก้ไข เพิ่มเติม รวมถึง กฎหมาย ระเบียบ กฎกระทรวง ประกาศ หรือหนังสือ ที่เกี่ยวข้อง 	อำนาจ เฉพาะตัว ผู้ว่าราชการ จังหวัด ทั้งนี้ ให้เป็นไปตาม ผนวก ๖

ที่	อำนาจหน้าที่	คำสั่งมอบอำนาจ กระทรวง/กรม	กฎหมาย/ระเบียบ/ มติ ครม.	ผู้รับมอบ อำนาจ
๔	<p>การบริหารเงินนอกงบประมาณ</p> <p>- การดำเนินการใด ๆ อันเกี่ยวกับการพัสดุ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึง กฎหมาย ระเบียบ กฎกระทรวง ประกาศ หรือหนังสือที่เกี่ยวข้อง ยกเว้นงานจ้างที่ปรึกษา ในส่วนที่เกินวงเงินที่มอบอำนาจให้ธนารักษ์พื้นที่ (เกินสองล้านบาท)</p>	<p>- คำสั่งกรมธนารักษ์ ที่ ๕๕๗/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมธนารักษ์</p>	<p>- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐</p>	<p>อำนาจเฉพาะตัวผู้ว่าราชการจังหวัด ทั้งนี้ให้เป็นไปตามผนวก ๖</p>
๕	<p>อำนาจของอธิบดีกรมธนารักษ์ในการสั่งการตามกฎหมาย</p> <p>๕.๑ การขอใช้ที่ราชพัสดุ</p> <p>๕.๒ การอนุญาตให้ผู้ขอใช้ที่ราชพัสดุร่วมกับส่วนราชการที่ได้รับอนุญาตให้ใช้หรือครอบครองที่ราชพัสดุอยู่เดิมหรือดำเนินการใด ๆ ในที่ราชพัสดุ โดยที่ราชพัสดุนั้นยังอยู่ในความครอบครองของส่วนราชการที่ได้รับอนุญาตอยู่เดิมตามหลักเกณฑ์และคำสั่งที่กรมธนารักษ์กำหนด</p>	<p>- คำสั่งกรมธนารักษ์ ที่ ๕๗๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๒ เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมธนารักษ์</p> <p>- คำสั่งกรมธนารักษ์ ที่ ๓๖๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่อง การกำหนดเกณฑ์มาตรฐานการใช้ที่ราชพัสดุ</p>	<p>- พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๒</p> <p>- กฎกระทรวงการใช้ที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๓</p> <p>- ระเบียบ กฎหมาย และหลักเกณฑ์ที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายว่าด้วยที่ราชพัสดุ</p>	<p>อำนาจเฉพาะตัวผู้ว่าราชการจังหวัด</p>
๖	<p>การดำเนินคดีเกี่ยวกับการใช้ ปกครอง ดูแล และบำรุงรักษาที่ราชพัสดุ และทรัพย์สินในที่ราชพัสดุ ทั้งคดีแพ่ง คดีอาญา คดีปกครอง และคดีอื่น ๆ ที่อยู่ในเขตจังหวัดที่รับผิดชอบ ทั้งนี้ การถอนฟ้องคดี การประนีประนอมยอมความ และการสละสิทธิตามอำนาจที่มอบไว้ดังกล่าวข้างต้น ถ้ามีปัญหาในระดับนโยบายหรือเป็นไปในทางจำหน่ายสิทธิ ให้หารืออธิบดีกรมธนารักษ์ก่อน</p>	<p>- คำสั่งกรมธนารักษ์ ที่ ๑๒๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ เรื่อง การมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ดำเนินคดีที่เกี่ยวกับการใช้ ปกครอง ดูแล และบำรุงรักษาที่ราชพัสดุและทรัพย์สินในที่ราชพัสดุ</p>	<p>- พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๒</p> <p>- กฎกระทรวงการใช้ที่ราชพัสดุ พ.ศ.๒๕๖๓</p> <p>- ระเบียบ กฎหมาย และหลักเกณฑ์ที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายว่าด้วยที่ราชพัสดุ</p> 	<p>อำนาจเฉพาะตัวผู้ว่าราชการจังหวัด</p>


ที่	อำนาจหน้าที่	คำสั่งมอบอำนาจ กระทรวง/กรม	กฎหมาย/ระเบียบ/ มติ ครม.	ผู้รับมอบ อำนาจ
๗	<p>การใช้ที่ราชพัสดุ</p> <p>๗.๑ การให้ความยินยอมให้ใช้ที่ราชพัสดุ ในเขตจังหวัดที่รับผิดชอบ</p> <p>๗.๒ การพิจารณาอนุญาตให้ผู้ขอใช้ ที่ราชพัสดุใช้ที่ราชพัสดุในกรณีดังต่อไปนี้ได้ โดยไม่ต้องทำความตกลงกับกรมธนารักษ์ ก่อนแต่เมื่ออนุญาตให้ใช้ที่ราชพัสดุดังกล่าว แล้วให้สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แจ้งให้ กรมธนารักษ์ทราบทันที</p> <p>๗.๒.๑ การขอใช้ที่ราชพัสดุเป็นการ ชั่วคราวในกรณีที่มีความจำเป็นและเร่งด่วน เพื่อประโยชน์ในการป้องกันหรือบรรเทา สาธารณภัย</p> <p>๗.๒.๒ การขอใช้ที่ราชพัสดุเพื่อ ก่อสร้างที่ทำการหรือบ้านพักหรือกิจการ สาธารณูปโภคตามหลักเกณฑ์ที่ กรมธนารักษ์กำหนด</p> <p>๗.๒.๒.๑ การขอใช้ที่ราชพัสดุ เพื่อเป็นที่ทำการ</p> <p>(๑) การขอใช้ที่ดิน ราชพัสดุ มาตรฐานการใช้เนื้อที่ไม่เกิน ๑ ไร่</p> <p>(๒) การขอใช้ อาคารราชพัสดุ มาตรฐานการใช้เนื้อที่ ไม่เกิน ๑๐ ตารางเมตร ต่อคน</p> <p>๗.๒.๒.๒ การขอใช้ที่ราชพัสดุ เพื่อก่อสร้างบ้านพักราชการ</p> <p>(๑) จวน ผู้ว่า ราชการจังหวัด บ้านเดี่ยว ใช้เนื้อที่ไม่เกิน ๔๐๐ ตารางวา</p> <p>(๒) ประเภทบริหาร ระดับต้นและระดับสูง ประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ บ้านเดี่ยว ใช้เนื้อที่ ไม่เกิน ๘๐ ตารางวา</p>	<p>- คำสั่ง กรมธนารักษ์ ที่ ๓๖๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่อง การกำหนดเกณฑ์มาตรฐาน การใช้ที่ราชพัสดุ</p>	<p>- พระราชบัญญัติที่ราช พัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๒</p> <p>- กฎกระทรวงการใช้ ที่ราชพัสดุ พ.ศ.๒๕๖๓</p> <p>- ระเบียบ กฎหมาย และ หลักเกณฑ์ที่ออกโดยอาศัย อำนาจตามกฎหมาย ว่าด้วยที่ราชพัสดุ</p>	<p>อำนาจ เฉพาะตัว ผู้ว่าราชการ จังหวัด</p>


ที่	อำนาจหน้าที่	คำสั่งมอบอำนาจ กระทรวง/กรม	กฎหมาย/ระเบียบ/ มติ ครม.	ผู้รับมอบ อำนาจ
๗ (ต่อ)	<p>(๓) ประเภทอำนวยการ ระดับต้นและระดับสูง ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ประเภททั่วไป ระดับทักษะ พิเศษ บ้านเดี่ยว ใช้เนื้อที่ไม่เกิน ๖๕ ตารางวา</p> <p>(๔) ประเภท วิชาการระดับชำนาญการพิเศษ ประเภท ทั่วไป ระดับอาวุโส บ้านเดี่ยว ใช้เนื้อที่ไม่ เกิน ๕๕ ตารางวา อาคารชุดพักอาศัย ๓ ชั้น ไม่เกิน ๑๕ ยูนิต ใช้เนื้อที่ไม่เกิน ๒๕๐ ตารางวา และอาคารชุดพักอาศัย ๓ ชั้น ไม่เกิน ๓๐ ยูนิต ใช้เนื้อที่ไม่เกิน ๔๕๐ ตารางวา</p> <p>(๕) ประเภท วิชาการ ระดับชำนาญการ ประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน บ้านเดี่ยว ใช้เนื้อที่ไม่เกิน ๔๕ ตารางวา อาคารชุดพักอาศัย ๓ ชั้น ไม่เกิน ๑๕ ยูนิต ใช้เนื้อที่ไม่เกิน ๒๕๐ ตารางวา และอาคารชุดพักอาศัย ๓ ชั้น ไม่เกิน ๓๐ ยูนิต ใช้เนื้อที่ไม่เกิน ๔๕๐ ตารางวา</p> <p>(๖) ประเภท วิชาการ ระดับปฏิบัติการ ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติการ บ้านแฝด ใช้เนื้อที่ไม่เกิน ๖๕ ตารางวา อาคารชุดพักอาศัย ๓ ชั้น ไม่เกิน ๑๕ ยูนิต ใช้เนื้อที่ไม่เกิน ๒๐๐ ตารางวา และอาคารพักอาศัย ๓ ชั้น ไม่เกิน ๓๐ ยูนิต ใช้เนื้อที่ไม่เกิน ๔๐๐ ตารางวา</p> <p>๗.๒.๒.๓ การขอใช้ที่ราชพัสดุ เพื่อก่อสร้างกิจการสาธารณูปโภค ให้ใช้ ที่ราชพัสดุตามความจำเป็นภายใต้ หลักเกณฑ์ ดังนี้</p> <p>(๑) ถนน - การขยาย ความกว้างหรือความยาว การปรับปรุง ซ่อมแซม ถนนที่มีอยู่เดิมในที่ราชพัสดุ หรือ ถนนในเขตคั่นคลองชลประทาน</p>			อำนาจ เฉพาะตัว ผู้ว่าราชการ จังหวัด


ที่	อำนาจหน้าที่	คำสั่งมอบอำนาจ กระทรวง/กรม	กฎหมาย/ระเบียบ/ มติ ครม.	ผู้รับมอบ อำนาจ
๗ (ต่อ)	<p>- การตัดถนน ใหม่ในที่ราชพัสดุ เชื่อมระหว่างถนน สาธารณะกับถนนสาธารณะ</p> <p>- การตัดถนน ใหม่ในที่ราชพัสดุเชื่อมระหว่างทางหรือถนน ภายในที่ราชพัสดุที่มีอยู่เดิม</p> <p>(๒) ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ การระบายน้ำ การสื่อสาร สถานี สูบน้ำ เชื่อมป้องกันตลิ่ง เชื่อมป้องกันน้ำ ท่วม กำแพงดิน</p> <p>- การปักเสา พาดสายไฟฟ้า หรือปรับปรุง ซ่อมแซมเสา หรือสายไฟฟ้า</p> <p>- การวางหรือ ปรับปรุง ซ่อมแซมท่อประปา ท่อระบายน้ำ</p> <p>- ก า ร ว า ง หรือปรับปรุง ซ่อมแซมสายโทรศัพท์ หรือ สายส่งระบบการสื่อสาร</p> <p>- การก่อสร้าง หรือปรับปรุง ซ่อมแซมสถานีสูบน้ำ</p> <p>- การก่อสร้าง หรือปรับปรุง ซ่อมแซมเชื่อมป้องกันตลิ่ง/ การก่อสร้างเชื่อม ป้องกัน น้ำท่วม/ การก่อสร้างกำแพงกันดิน</p> <p>(๓) ระบบโครงข่าย คมนาคมที่ใช้ในการสัญจรไปมา</p> <p>- การก่อสร้าง สะพาน ทางเชื่อมระหว่างถนนสาธารณะ ทางยกระดับหรือทางลอด หรืออุโมงค์ข้ามแยก</p> <p>- การก่อสร้าง สะพานลอยคนข้าม</p> <p>- การก่อสร้าง สะพานทางเดินเท้า</p> <p>- หรือลักษณะ การดำเนินการจัดสร้างระบบโครงข่าย การจราจรที่มีลักษณะเดียวกัน</p>			อำนาจ เฉพาะตัว ผู้ว่าราชการ จังหวัด

ที่	อำนาจหน้าที่	คำสั่งมอบอำนาจ กระทรวง/กรม	กฎหมาย/ระเบียบ/ มติ ครม.	ผู้รับมอบ อำนาจ
๗ (ต่อ)	<p>๗.๒.๓ การใช้ที่ราชพัสดุ การอนุญาตให้ใช้ที่ราชพัสดุ เพื่อกิจการสาธารณูปการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - สวนสาธารณะ เนื้อที่ไม่เกิน ๑๒-๐-๐๐ ไร่ - สนามกีฬา ลานกีฬา เนื้อที่ไม่เกิน ๕-๐-๐๐ ไร่ - ศาลาที่พักริมทาง ป้อมยาม ป้อมตำรวจ ศูนย์บริการข้อมูลเพื่อการท่องเที่ยว การติดตั้งป้ายบอกทางหรือป้ายประชาสัมพันธ์ของทางราชการ หรือการดำเนินการในลักษณะทำนองเดียวกันในที่ราชพัสดุ ให้ใช้ที่ราชพัสดุจำนวนเนื้อที่ตามความจำเป็น 	<p>- คำสั่ง กรมธนารักษ์ ที่ ๒๖/๒๕๖๖ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์มาตรฐานการใช้ที่ราชพัสดุ เพื่อกิจการสาธารณูปการ</p>	<ul style="list-style-type: none"> - พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๒ - กฎกระทรวงการใช้ที่ราชพัสดุ พ.ศ.๒๕๖๓ - ระเบียบ กฎหมาย และหลักเกณฑ์ที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายว่าด้วยที่ราชพัสดุ 	<p>อำนาจ เฉพาะตัว ผู้ว่าราชการ จังหวัด</p>
	<p>๗.๒.๔ การอนุญาตให้ใช้ที่ราชพัสดุ กรณีถ่ายโอนภารกิจโรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลและสถานีอนามัยเฉลิมพระ เกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี ให้ องค์การบริหารส่วนจังหวัด</p> <ul style="list-style-type: none"> - อนุญาตให้ใช้ที่ราชพัสดุในเขตจังหวัด ที่รับผิดชอบ กรณี ถ่ายโอนภารกิจ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและสถานี อนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด 	<p>- คำสั่ง กรมธนารักษ์ ที่ ๒๓๒/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เรื่อง การมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเกี่ยวกับการอนุญาตให้ใช้ที่ราชพัสดุ</p>	<ul style="list-style-type: none"> - พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๒ - กฎกระทรวงการใช้ที่ราชพัสดุ พ.ศ.๒๕๖๓ - ระเบียบ กฎหมาย และหลักเกณฑ์ที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายว่าด้วยที่ราชพัสดุ 	<p>อำนาจ เฉพาะตัว ผู้ว่าราชการ จังหวัด</p>
๘	<p>การอนุญาตให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการทั่วไป พนักงานราชการทั่วไป กรณีคนพิการ หรือลูกจ้างชั่วคราว ที่ปฏิบัติงาน เป็นประจำในจังหวัดซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับ ต่างประเทศสามารถเดินทางข้ามแดนเพื่อไป ราชการในต่างประเทศที่มีเขตติดต่อกันกับ ประเทศไทย</p>	<p>- คำสั่ง กรมธนารักษ์ ที่ ๕๕๗/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมธนารักษ์</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางไปราชการ และจัดการประชุมของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๒๔ 	<p>อำนาจ เฉพาะตัว ผู้ว่าราชการ จังหวัด</p>

ที่	อำนาจหน้าที่	คำสั่งมอบอำนาจ กระทรวง/กรม	กฎหมาย/ระเบียบ/ มติ ครม.	ผู้รับมอบ อำนาจ
๙	การบริหารงานทั่วไป ให้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมเกี่ยวกับการทำลายหนังสือ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ หมวด ๓ ส่วนที่ ๓ การทำลาย	- คำสั่งกรมธนารักษ์ที่ ๕๕๗/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมธนารักษ์	- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม	ธนารักษ์พื้นที่ ลำพูน
๑๐	๑๐.๑ การอนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ - ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการและชำนาญการ - ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงานและชำนาญงาน ๑๐.๒ การลงนามในคำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ - ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการและชำนาญการ - ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงานและชำนาญงาน	- คำสั่งกรมธนารักษ์ที่ ๕๕๗/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมธนารักษ์	- พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ - ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการลาออกจากราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. ๒๕๕๑ - กฎหมาย ระเบียบ กฎกระทรวงหรือหนังสือที่เกี่ยวข้อง	ธนารักษ์พื้นที่ ลำพูน
๑๑	การพิจารณาอนุมัติและอนุญาตให้ธนารักษ์พื้นที่เดินทางไปราชการประชุม สัมมนา หรือฝึกอบรมภายในประเทศที่เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ จากงบประมาณของจังหวัด หรือหน่วยงานอื่นหรือกรมธนารักษ์ได้จัดสรรให้สำนักงานธนารักษ์พื้นที่	- คำสั่งกรมธนารักษ์ที่ ๕๕๗/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมธนารักษ์	- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางไปราชการและจัดการประชุมของทางราชการ พ.ศ.๒๕๒๔	ธนารักษ์พื้นที่ ลำพูน
๑๒	การอนุญาตการลาของธนารักษ์พื้นที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการลาป่วย การลาคลอดบุตร ลา กิจส่วนตัว ลาพักผ่อน และการลาเข้ารับการเลิกหรือเข้ารับการเตรียมพล	- คำสั่งกรมธนารักษ์ที่ ๕๕๗/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมธนารักษ์	- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.๒๕๕๕	ธนารักษ์พื้นที่ ลำพูน

ที่	อำนาจหน้าที่	คำสั่งมอบอำนาจ กระทรวง/กรม	กฎหมาย/ระเบียบ/ มติ ครม.	ผู้รับมอบ อำนาจ
๑๓	<p>การบริหารงานทั่วไป</p> <p>๑๓.๑ การอนุญาตให้ลูกจ้างประจำลาออกจากราชการ</p> <p>๑๓.๒ การลงนามในคำสั่งอนุญาตให้ลูกจ้างประจำลาออกจากราชการ</p> <p>๑๓.๓ การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป และพนักงานทั่วไป กรณีคนพิการ</p> <p>๑๓.๔ การจัดจ้างพนักงานราชการทั่วไป และพนักงานราชการราชการทั่วไป กรณีคนพิการ</p> <p>๑๓.๕ การลงนามฝ่ายนายจ้างในสัญญาจ้างพนักงานราชการทั่วไป และพนักงานราชการทั่วไป กรณีคนพิการ</p> <p>๑๓.๖ การต่อสัญญาจ้างพนักงานราชการทั่วไป และพนักงานราชการทั่วไป กรณีคนพิการ</p> <p>๑๓.๗ การลงนามในคำสั่งจ้างพนักงานราชการทั่วไป และพนักงานราชการทั่วไป กรณีคนพิการ</p> <p>๑๓.๘ การลงนามในคำสั่งให้พนักงานราชการทั่วไป และพนักงานราชการทั่วไป กรณีคนพิการ ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว</p> <p>๑๓.๙ การอนุญาตให้พนักงานราชการทั่วไป และพนักงานราชการทั่วไป กรณีคนพิการ ลาออกจากราชการ</p> <p>๑๓.๑๐ การลงนามในคำสั่งอนุญาตให้พนักงานราชการทั่วไป และพนักงานราชการทั่วไป กรณีคนพิการ ลาออกจากราชการ</p>	<p>- คำสั่งกรมธนารักษ์ ที่ ๕๕๗/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรื่องคำสั่งมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมธนารักษ์</p>	<p>- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๗</p> <p>- หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๘/ว ๒๑ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๓ เรื่องการบริหารอัตรากำลังลูกจ้างประจำ</p> <p>- กฎหมาย ระเบียบ กฎกระทรวง ประกาศ หรือหนังสือที่เกี่ยวข้อง</p> <p>- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗</p> <p>- ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหา และการเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒</p> <p>- ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>- กฎหมาย ระเบียบ กฎกระทรวง ประกาศ หรือหนังสือที่เกี่ยวข้อง</p> 	<p>ธนารักษ์พื้นที่ลำพูน</p>

ที่	อำนาจหน้าที่	คำสั่งมอบอำนาจ กระทรวง/กรม	กฎหมาย/ระเบียบ/ มติ ครม.	ผู้รับมอบ อำนาจ
๑๓ (ต่อ)	<p>๑๓.๑๑ การคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (ประเภทเงินนอกงบประมาณ เงินค่าใช้จ่ายในการบริหารที่ราชพัสดุ)</p> <p>๑๓.๑๒ การจัดจ้างลูกจ้างชั่วคราว (ประเภทเงินนอกงบประมาณ เงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานที่ราชพัสดุ)</p> <p>๑๓.๑๓ การลงนามในคำสั่งจ้างลูกจ้างชั่วคราว (ประเภทเงินนอกงบประมาณ เงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานที่ราชพัสดุ)</p> <p>๑๓.๑๔ การลงนามในคำสั่งให้ลูกจ้างชั่วคราว (ประเภทเงินนอกงบประมาณ เงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานที่ราชพัสดุ) ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว</p> <p>๑๓.๑๕ การอนุญาตให้ลูกจ้างชั่วคราว (ประเภทเงินนอกงบประมาณ เงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานที่ราชพัสดุ) ลาออกจากราชการ</p> <p>๑๓.๑๖ การลงนามในคำสั่งอนุญาตให้ลูกจ้างชั่วคราว (ประเภทเงินนอกงบประมาณ เงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานที่ราชพัสดุ) ลาออกจากราชการ</p>	<p>- คำสั่งกรมธนารักษ์ ที่ ๕๕๗/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรื่องคำสั่งมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมธนารักษ์</p>	<p>- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ้างลูกจ้างโดยใช้เงินนอกงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒</p> <p>- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๘</p> <p>- หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๒๘/ว ๓๑ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๖</p> <p>- หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๓/ว ๑๓ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒</p> <p>- หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๐/ว ๑๐๖ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๒</p> <p>- หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๐/ว ๑๐๕๘ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕</p> <p>- กฎหมาย ระเบียบ กฎกระทรวง ประกาศ หรือหนังสือที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>ธนารักษ์พื้นที่ ลำพูน</p>
	<p>๑๓.๑๗ การจัดทำทะเบียนประวัติข้าราชการ พนักงานราชการทั่วไป พนักงานราชการทั่วไป กรณีคนพิการ และลูกจ้าง</p>	<p>- คำสั่งกรมธนารักษ์ ที่ ๕๕๗/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรื่องคำสั่งมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมธนารักษ์</p>	<p>- หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ สร ๑๐๐๗/ว ๒๘ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๑๘</p> 	<p>ธนารักษ์พื้นที่ ลำพูน</p>

ที่	อำนาจหน้าที่	คำสั่งมอบอำนาจ กระทรวง/กรม	กฎหมาย/ระเบียบ/ มติ ครม.	ผู้รับมอบ อำนาจ
๑๓ (ต่อ)	๑๓.๑๘ การลงนามในแบบขอรับบำเหน็จ บำนาญของข้าราชการ หรือในแบบขอรับ เงินจากกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ	- คำสั่งกรมธรรมาภิบาล ที่ ๕๕๗/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรื่องคำสั่ง มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการ จังหวัด ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมธรรมาภิบาล	- พระราชบัญญัติบำเหน็จ บำนาญ ข้าราชการ พ.ศ.๒๕๔๔ - พระราชบัญญัติกองทุน บำเหน็จบำนาญ ข้าราชการ พ.ศ.๒๕๓๙	ธรรมาภิบาลพื้นที่ ลำพูน
	๑๓.๑๙ การลงนามในแบบขอรับบำเหน็จ บำนาญของลูกจ้างประจำหรือการขอรับ เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับ ลูกจ้างประจำของส่วนราชการ	- คำสั่งกรมธรรมาภิบาล ที่ ๕๕๗/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรื่องคำสั่ง มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการ จังหวัด ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมธรรมาภิบาล	- ระเบียบกระทรวง การคลังว่าด้วยบำเหน็จ ลูกจ้าง พ.ศ. ๒๕๑๙ - พระราชบัญญัติกองทุน สำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ.๒๕๓๐	ธรรมาภิบาลพื้นที่ ลำพูน
	๑๓.๒๐ การลงนามในหนังสือส่งตัว ข้าราชการไปปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับการ แต่งตั้ง <u>ยกเว้น</u> หัวหน้าส่วนราชการ ๑๓.๒๑ การลงนามรับรองเอกสาร ประกอบการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น	- คำสั่งกรมธรรมาภิบาล ที่ ๕๕๗/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรื่องคำสั่ง มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการ จังหวัด ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมธรรมาภิบาล	- พระราชบัญญัติระเบียบ ข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ - กฎหมาย ระเบียบ กฎกระทรวง ประกาศ หรือหนังสือที่เกี่ยวข้อง 	ธรรมาภิบาลพื้นที่ ลำพูน